

Tờ thông tin Amoxicillin

Thông tin cho bệnh nhân:

Amoxicillin 500mg Thuốc uống bằng miệng

Thức uống Tổng hợp

Uống thuốc này theo quy định.

Amoxicillin thuộc về một loại thuốc được gọi là thuốc kháng sinh penicillin.

Thuốc đã được chấp thuận bởi quản lý thực phẩm và thuốc để điều trị cho những người bị nhiễm trùng do một số loại vi khuẩn gây ra.

Thuốc Amoxicillin không được chấp thuận bởi quản lý thực phẩm và dược phẩm để sử dụng khi điều trị những người đã tiếp xúc với bệnh than.

Tuy nhiên nếu kết quả xét nghiệm cho thấy vi khuẩn bệnh nhân có thể bị tiêu diệt bởi thuốc kháng sinh penicillin, và khi các loại thuốc kháng sinh khác không an toàn để sử dụng như với trẻ em và phụ nữ mang thai, sử dụng amoxicillin được khuyến cáo để ngăn chặn sự phát triển của bệnh nhân ở những người đã tiếp xúc với bệnh nhân.

Cách sử dụng Amoxicillin

Người lớn: Uống một viên ba lần một ngày.

Trẻ em: Liều thuốc cho trẻ em phụ thuộc vào trọng trẻ em cân nặng bao nhiêu. Đưa thuốc cho trẻ em theo toa thuốc của bác sĩ. Dùng amoxicillin với một cốc nước lớn. Có thể uống thuốc trước hoặc sau bữa ăn. Uống thuốc với bữa ăn có thể làm giảm nguy cơ đau bụng.

Nếu bạn bỏ lỡ một liều, hãy bắt đầu uống một viên thuốc ba lần một ngày. Đừng uống hai viên thuốc để bù cho liều đã quên. Uống hết tất cả thuốc của bạn, ngay cả khi bạn cảm thấy ổn, trừ khi bác sĩ bảo bạn ngừng thuốc. Nếu quý vị ngừng uống thuốc này quá sớm, quý vị có thể bị bệnh lại.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Oklahoma City County Health Department (405) 425-4437

Tờ thông tin Amoxicillin

Phản ứng phụ nào

Phản ứng thông thường của amoxicillin có thể bao gồm đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu quý vị có bất kỳ phản ứng phụ nào.

Phản ứng dị ứng rất hiếm. Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng là phát ban, ngứa, sưng lưỡi, sưng bàn tay hoặc sưng bàn chân, hoặc khó thở. Nếu có bất kỳ triệu chứng nào xảy ra, hãy gọi ngay cho bác sĩ của quý vị.

Sự đề phòng

- Nói với bác sĩ nếu quý vị bị dị ứng với bất loại thuốc nào.
- Điều rất quan trọng là nói với bác sĩ của quý vị về tất cả các loại thuốc đang dùng ngay cả những viên thuốc được mua tại cửa hàng như vitamin và thuốc kháng acid.
- Cho bác sĩ biết nếu quý vị bị hen suyễn, đó là vấn đề về hô hấp, hoặc bệnh nào khác.
- Thuốc ngừa thai có thể không hiệu quả khi dùng thuốc này. Hãy sử dụng bao cao su hoặc một hình thức kiểm soát sinh đẻ khác cho đến khi quý vị kết thúc với toàn bộ phép trị bệnh.
- Amoxicillin an toàn khi mang thai nhưng nói với bác sĩ nếu quý vị đang mang thai.
- Ở phụ nữ, amoxicillin có thể gây ngứa và tiết dịch âm đạo thường được gọi là nhiễm nấm men. Nói với bác sĩ của quý vị nếu điều này xảy ra.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Oklahoma City County Health Department (405) 425-4437